

เชียงใหม่นิวส์

หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ CHIANG MAI NEWS

หน้าแรก ข่าวหน้า 1 การเมือง สังคม ธุรกิจ เกษตร บันเทิง เยาวชน

Home > เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ > มช. ปรุมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ปี 2559

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ เยาวชน

มช. ปรุมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิต นักศึกษาใหม่ ปี 2559

มช. ปรุมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ปี 2559 เพื่อนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและส่วนรวมได้เป็นอย่างดี

By Napaporn Kutiya - 03/08/2016



มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัด ปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น เพื่อแนะนำให้นักศึกษาน้องใหม่ได้รับทราบถึงปรัชญา ปณิธาน นโยบายของมหาวิทยาลัย ได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการ ใช้ชีวิตและการศึกษาเล่าเรียน รู้จักหน่วยงาน สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่ มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้เห็นแบบอย่างของรุ่นพี่ ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงอันดีงามในสังคม



นอกจากนี้แล้ว ยังได้รู้สึกภูมิใจมีที่พักพิงและให้การดูแลเอาใจใส่ นักศึกษาหลายคนมา เชียงใหม่ครั้งแรก และหลายๆคนเพิ่งจะเคยออกจากบ้านและต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในหอพักಯೂม ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ มีความยากลำบากและอึดอัดใจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยากให้นักศึกษามีความสุข รู้สึกปลอดภัย และมีความมั่นใจต่อการดำเนินชีวิตระหว่างการศึกษาเล่า เรียนที่นี่ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่า เพื่อการพัฒนาตนเอง



และมีทักษะชีวิตที่ดีเป็นแบบ อย่างให้กับนักศึกษาอื่นๆ และคนในสังคมตลอดจนมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา

อีกทั้งเพื่อแนะนำคณะผู้บริหารและแนวทางการศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีความสุข มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายตลอดจนระเบียบวินัย กฎระเบียบข้อบังคับ สิทธิ สวัสดิการ และการบริการต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับโดยมีการบรรยายเรื่อง ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และความคาดหวังของมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษาทุกรุ่นเพื่อแนะนำคณะผู้บริหารและแนวทางการศึกษาเรียนรู้ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีความสุข



มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนระเบียบวินัย กฎระเบียบข้อบังคับ สิทธิ สวัสดิการ และการบริการต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่พึง ประสงค์ของสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและส่วนรวมได้เป็นอย่างดี ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย ตอนหนึ่งที่ว่า "บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัย พึงฝึกฝนในการฝึกฝนตนเอง เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคนและครองงานด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม"



โดยมีนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 จำนวน 6,700 คน การปรุมนิเทศแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 1 ปรุมนิเทศในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 และปรุมนิเทศในระดับคณะ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย 10 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน



รุ่นที่ 2 ปรุมนิเทศในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 และปรุมนิเทศในระดัปลดเย วันอังคารถที่ 2 สิงหาคม 2559 ปรุกรอประกอบด้วย 10 คณะ1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและ เทคโนโลยี

TAGS

ข่าวเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปรุมนิเทศ

มช

เชียงใหม่นิวส์